
รายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ครัÊงทีÉ 3/2561 

วนัศุกร์ทีÉ  27เมษายน  2561 
ณ ห้องประชุมสํานักงานหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา   

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.นายวฒันา รัตนวงศ ์       ประธาน 

 2.นายสมนึก ทกัษิณา        ประธานกิตติมศกัดิÍ  

 3.ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ       ประธานทีÉปรึกษา 

 4.นายชาลี  เจริญสุข        กรรมการกิตติมศกัดิÍ  

 5.นายสุทิน พรวงศท์อง       ทีÉปรึกษา 

 6.นายชยัรัตน์ โสธรนพบุตร       รองประธาน 

 7.นายมนสั ตั Ëนงาม        รองประธาน 

 8.นายวสนัต ์ ศิรินภารัตน์       รองประธาน 

 9.นางวรนิต กตญาณ        รองประธาน 

 10.นายสมควร ศรีชยั        รองประธาน 

 11.นางอาภรณ์ วชัระ        รองประธาน 

 12.นายจิตรกร เผด็จศึก        รองประธาน 

 13.นายอาทร ผดุงเจริญ       รองประธาน 

 14.นายจอมพงษ ์ชูทบัทิม        เลขาธิการ 

 15.นายเปรมสิทธิÍ   ศิรสิทธิÍ วฒันา       เหรัญญิก 

 16.นายชยัรัตน์      ตนัคงคารัตน ์       กรรมการ 

 17.นางสาวภาวริน นอ้ยใจบุญ       กรรมการ 

 18.นายวสนัต ์ วโรกร        กรรมการ 

 19.นายพงษศ์กัดิÍ  เสริมศกัดิÍ ศศิธร       กรรมการ 

 20.นายธานินท ์ เสริมศกัดิÍ ศศิธร       กรรมการ 

 21.นายเฉลิง จูจาํรัส        กรรมการ 
 

ผู้ร่วมประชุม 

 1.ร้อยโทสมศกัดิÍ   ยคุขะระ       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 2.นายวิชาญ  สจัจาพิทกัษก์ุล       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 3.นายพงศธ์ร เผา่บรรจง       สมาชิกหอการคา้ฯ 

 4.นายปราการ ปิÉ นเจริญ       กรรมการ YEC 



 5.นางสาวธวิยา สุดใจ        เหรัญญิก YEC 

 6.นางสาวธจัจิมารักษ ์ ส่องแสงจนัทร์      สมาชิก YEC 
       

วาระทีÉ 1 เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ 

- กจิกรรมร่วมกบัหอการค้าอืÉนๆ 

9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา จดังานแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ Éงวิสาขะพุทธบูชาถือ 

ศีลหา้ ลดละอบายมุข ประจาํปี 2561 ณ ห้องประชุมหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยนายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีแถล่งข่าว 

10 พฤษภาคม 2561 นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นางพวงทอง วรรณีเวชศิลป์ รองประธาน นายพรชยั  ธรรมจรูญ  

ผูจ้ดัการ ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครัÊ งทีÉ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ได

มอนด ์จงัหวดับนัเตียน เมียนเจย ประเทศกมัพชูา 

14 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการแข่งขนักอลฟ์การกุศล ตา้นภยัยา

เสพติด ปี 2561 จัดโดยสํานักงานสาธารณะสุขจังหวดัฉะเชิงเทรา นายกิตติพนัธ์  โรจนชีวะ รองผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทราสนับสนุน 1 ทีมๆละ 35,000 บาท นายกิตติ ตรงไตรรัตน์ รอง

ประธาน ช่วยสนบัสนุนเงิน 10,000 บาท และจดัทีมไปร่วมแข่งขนั กอลฟ์การกศุล 

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการ ให้สัมภาษณ์ 

เรืÉองการพฒันาความร่วมมือในการพฒันาภาคเกษตรแบบย ั Éงยืน กรณีศึกษาเกีÉยวกบัความเชืÉอมโยงในทางการคา้ขา้วและ

สินคา้ทางการเกษตรอืÉน  ๆระหว่างจงัหวดัฉะเชิงเทรา ประเทศไทย จงัหวดัเสียมราฐ  ประเทศกมัพูชา รวมทัÊ งโอกาสในการ

สร้างความร่วมมือในระดบัอุดมศึกษาและภาคีเครือข่ายเพืÉอการพฒันาการเกษตรแบบย ั Éงยืน กบัคณะจากมหาวิทยาลยัราช

ภฎัราชนครินทร์ ณ หอ้งประชุมสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน และคณะกรรมการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ร่วมงานเลีÊยงตอ้นรับสภาส่งเสริมธุรกิจการคา้มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และการเจรจาธุรกิจทางดา้นการคา้

ร่วมกนั ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพฯ 

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทาํงานดา้น EEC หอการคา้จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ณ หอ้งประชุมบริษทัอีซูซุแสงหงส์ลิสซิÉง จาํกดั 

18 - 19 พฤษภาคม 2561 นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการ นางนํÊ าฝน ชะเอมทอง เจา้หน้าทีÉ  ร่วมอบรมการบนัทึก

ระบบฐานขอ้มลูสมาชิกหอการคา้จงัหวดัทั Éวประเทศ ณ หอ้งประชุมหอการคา้ไทย กรุงเทพฯ 

 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.20-10.00 น. นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดงานและร่วมรับ

ฟังปาฐกถาพิเศษโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ดร.สุวิทยเ์มษินทรีย ์) เรืÉ อง Food for Future ณ 

หอ้งบูลรูม ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิตติÍ  กรุงเทพมหานคร 

 

 
   



- กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 

27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวฒันา  รัตนวงศ ์ประธาน นายอาทร  ผดุงเจริญ รองประธานร่วมตอ้นรับและ

ร่วมการประชุมการดาํเนินกิจกรรม (รับ) ฯ โครงการขบัเคลืÉอนยุทธศาสตร์ รู้รับรุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี งบประมาณ 

พ.ศ.2650 กบั นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมซนัธารา เวลเนสรีสอร์ทแอนดโ์ฮเทล จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 4/2561 ประจาํเดือนเมษายน ณ หอ้งประชุมมรุพงศิริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศกัดิÍ   แกว้เมืองเพชร ปฏิคม ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มั Éนคงและความสงบเรียบร้อยจังหวดัฉะเชิงเทราครัÊ งทีÉ 4/2561 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  

30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.นายจอมพงษ์  ชูทบัทิม เลขาธิการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบ

บูรณาการ (ก.บ.จ.) ครัÊ งทีÉ 3/2561 จงัหวดัฉะเชิงเทรา ณ  หอ้งประชุมศนูยอ์าเซียน ชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

30 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสมพงษ์  นาํศรีเจริญ ทีÉปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยก์ารอาํนวยการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.จ.ฉช.) ครัÊ งทีÉ 4/2561 ณ หอ้งประชุมมรุพงศิ์ริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

 2 พฤษภาคม 2561  นายชยัรัตน์  โสธรนพบุตร รองประธาน ร่วมพิธีเปิดการสมัมนาโครงการยกระดบั

มาตรฐานและสร้างนวตักรรมสินคา้อุตสาหกรรมของ  SMEsใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดสากลไดอ้ยา่งย ั Éงยนื 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.256 1  ณ หอ้งเทพราชบอลลมู 1 โรงแรมซนัธารา เวลเนส รีสอร์ท จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. นางวรนิตกตญาณ รองประธาน ร่วมแถลงข่าวงานแปดริÊ วฟู๊ ดเฟส เทศกาล

อาหารถิÉน จงัหวดัฉะเชิงเทรา   ณ หอ้งโถงชัÊน1 ศนูยก์ารเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC)ต.หนา้เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ  นายอาทร ผดุงเจริญ รองประธาน ร่วม

ตอ้นรับและร่วมประชุมกิจกรรม (รับ) เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์โครงการขบัเคลืÉอนยุทศาสตร์ 

รู้ รับ รุก ของจังหวดัฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-19.20 น.นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม เลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานแปดริÊ วฟู้ ดเฟส เทศกาล

อาหารถิÉน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เวทีการแสดงภายในบริเวณพืÊนทีÉจัดงานหน้าอาคารสํานักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษตัริยต์.หนา้เมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  

12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาลี  เจริญสุข กรรมการกิตติมศกัดิÍ   นายจิตรกร  เผด็จศึก รองประธาน   ร่วม

เป็นเกียรติในพิธีประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอกัษร กท ฉะเชิงเทรา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์รอยลั พลาซ่า 

ฉะเชิงเทรา  

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมซกัซอ้มการเดินทาง ไปเยือน นครเจีย

หยาง สาธารรัฐประชาชนจีน ระหว่างวนัทีÉ 1-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมรุพง์ศิริพฒัน์ ชัÊน 4 ศาลากลางจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 



16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุม

คณะทาํงานจดัระเบียบชุมชนบริเวณรอบวดัโสธรวราวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 2/2561 ณ ห้อง

ประชุมศนูยข์อ้มลูอาเซีÉยน ( AEC) ชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวฒันา รัตนวงศ ์ประธาน ร่วมประชุมหารือการประสานความร่วมมือตาม

โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผูต้อ้งขงั ณ หอ้งประชุมเรือนจาํกลางฉะเชิงเทรา 

21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. นายมนัส  ตั Ëนงาม รองประธาน ร่วมสัมมนา โอกาส การค้า และการ

ลงทุนในแมก็ซิโก ณ หอ้งประชุมเกาะแกว้ ชัÊน 3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จงัหวดัระยอง 

23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30  น. นายจิตรกร เผด็จศึก รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการฟืÊ นฟูและพฒันา

ศกัยภาพการหารายไดข้องลกูหนีÊนอกระบบประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊ งทีÉ 1/2561 ณ  ประชุมศูนยข์อ้มูลอาเซีÉยน ( AEC) 

ชัÊน 1 ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ 2 เรืÉองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ครัÊงทีÉ 2/2561 

 มตทิีÉประชุม รับรอง 
 

วาระทีÉ 3 เรืÉองสืบเนืÉองจากการประชุมครัÊงทีÉแล้ว 

3.1 การเข้าร่วมโครงการวจิยัและพฒันานวตักรรมสู่ผลติภัณฑ์ SME ไทย กบั สวทช. 

-  การจดัสัมมนา หัวข้อ การยกระดับผกัและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากลสําหรับเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษ    

ภาคตะวนัออก  ( EEC )  ณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า โดยในเรืÉ องดังกล่าว หอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกับ

หอการคา้ไทย และสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช) ไดก้าํหนดจดัสมัมนาหวัขอ้ “การ

ยกระดบัผกัและผลไมไ้ทยสู่มาตรฐานสากลสาํหรับเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC ณ 

โรงแรมซนัธาราเวลเนสรีสอร์ท ในวนัทีÉ 10 พฤษภาคม 2561 ซึÉงไดรั้บแจง้จากหอการคา้ไทย ขอเลืÉอนการสัมมนา

ออกไปก่อน เนืÉองจากเหตุผลการเบิกใชง้บประมาณจาก สวทช (น่าจะเลืÉอนไปจดัในวนัทีÉ 13 กนัยายน 2561) ซึÉงเมืÉอ

ทราบกาํหนดการชดัเจนแลว้จะไดป้ระชาสมัพนัธเ์ชิญชวนต่อไป 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

 3.2 การจดัทําเสืÊอของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า การจาํหน่ายผา้ตดัเสืÊอทอมือ บา้นอ่างเตย จาํนวน  51 ผนื ได ้51,000  บาท 

ขายได ้ค่าผา้ราคา 29,000 บาท ค่าผา้ตดัเสืÊอ  และค่าตดัเสืÊอ เจา้หนา้ทีÉหอการคา้ 2  คน  4,000 บาท  และค่าผา้สาํรองกรณีคนทีÉผา้ไม่พอ  2 

ผนื 2,000 บาท รวมรายจ่าย 35,000  บาท คงเหลือเงิน เขา้บญัชีหอการคา้ฯ  จาํนวน 16,000  บาท   

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 



3.3  การสนับสนุนส่วนราชการในการพฒันาพืÊนทีÉบริเวณหน้าวดัหลวงพ่อโสธร เพืÉอสาธารณประโยชน์ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า เรืÉองการพฒันาพืÊนทีÉหนา้วดัหลวงพ่อโสธร  ไดมี้การดาํเนินการ โดยการ

เชิญคนทีÉอาศยัอยูใ่นชุมชน หนา้วดัหลวงพ่อโสธร มาประชุมแลว้เมืÉอวนัทีÉ 24 เมษายน 2561 ขอความร่วมมือให้คนในชุมชน

ยา้ยออกภายในตน้เดือนพฤษภาคม 2561 นโยบายคือ คนทีÉเดือดร้อนเรืÉองทีÉอยู่อาศยั หรือเรืÉองทีÉคา้ขาย ให้ไปเขียนคาํร้องไวที้É

ศนูยด์าํรงธรรม เพืÉอจะไดห้าทางช่วยกนัแกปั้ญหาให้คนในชุมชนเหล่านัÊน จะมีเงินส่วนหนึÉ งสาํหรับ ไวค่้อยช่วยเหลือคนทีÉ

ไม่มีทีÉอยูอ่าศยัจริง  ๆและหาทีÉคา้ขายใหม่ให ้ส่วนคนทีÉพอจะช่วยเหลือตวัเองได ้ให้ช่วยเหลือตวัเอง  เพราะไดอ้าศยัพืÊนทีÉตรง

นีÊมานานแลว้ 

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า ไดมี้คาํสั Éงของจงัหวดัฉะเชิงเทราออกมาแลว้ เรืÉ องการรุกลํÊ า

เขตพืÊนทีÉราชพสัดุ มีคาํสั Éงใหย้า้ยออกภายในตน้เดือนพฤษภาคม 2561 ถา้ไม่ยา้ยออกตามกาํหนดระยะเวลาทีÉกาํหนด 

จะถกูดาํเนินการตามกฎหมาย หรือไม่มีสิทธิรับเงินค่ารืÊ อถอน หรือค่าเยยีวยา 

นายมนสั  ตั Ëนงาม (รองประธาน) กล่าวว่า เรืÉองการพฒันาพืÊนทีÉหนา้วดัหลวงพ่อโสธร   ถือว่าเป็นเรืÉองใหญ่

ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทุกภาคส่วนเห็นดว้ยว่าน่าจะปรับภูมิทศัน์หน้าวดัหลวงพ่อโสธร มาตัÊ งนานแลว้ แต่ทีÉผ่าน

มายงัทาํไม่ไดถ้า้ขณะนีÊกาํลงัดาํเนินการดงักล่าวอยู่ ทาํไมผูสื้Éอข่าวในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงัไม่ทราบเรืÉองเลย เห็น

ควรว่าน่าจะมีการแถลงข่าวใหป้ระชาชน และทุกภาคส่วนรับรู้โดยทั Éวกนั 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่า ยงัไม่มีการแถลงข่าวหรือออกสืÉอใด  ๆเพราะการทาํงานยงัไม่สาํเร็จผล 

กลวัออกสืÉอไปแลว้ทาํไม่ได ้จะมีปัญหา และเสียหาย รอใหด้าํเนินการได้อย่างแน่นอนก่อน คิดว่าอีกไม่นาน คงมีข่าวดี

ออกมาเร็วๆนีÊ  

ดร.บุญทองเตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีÉปรึกษา) กล่าวว่าเห็นดว้ยเรืÉองการพฒันาพืÊนทีÉหนา้วดัหลวง

พ่อโสธร หลวงพ่อโสธรถือว่าเป็นพระศกัดิÍ สิทธิÍ ประจาํจงัหวดัฉะเชิงเทรา และประชาชนมากราบไวส้ักการะบูชา

ทั Éวประเทศ   การปรับภูมิทศันห์นา้วดัหลวงพ่อโสธรถา้ทาํไดถื้อว่าเป็นเรืÉองทีÉดีมาก น่ายกยอ่งสรรเสริญผูว้่าราชการ

จงัหวดัฉะเชิงเทราคนนีÊ เป็นอยา่งยิ Éง ยนิดีสนบัสนุนและช่วยเหลือท่านเต็มทีÉ ถา้ประสบความสาํเร็จถือว่าเป็นผลงาน  

แต่การทีÉจะทาํได ้ตอ้งใชง้บประมาณเป็นจาํนวนมาก แลว้ใครจะเป็นคนออกค่าใชจ่้ายงบประมาณตรงนีÊ ให ้ 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน) กล่าวว่าอยากเสนอให้ทางหอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือถึง

กระทรวงมหาดไทย เพืÉอต่ออายรุาชการนายสุวิทย ์ คาํดี ผูร้าชการจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นการให้กาํลงัใจท่านทีÉท่านทาํงาน

ทุกวนั ไม่มีวนัหยดุ  ทาํงานจริงจงั มีผลงานดี  ๆตลอดตัÊงแต่ท่านยา้ยมาอยู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีข่าวการต่ออายุราชการ

ใหอี้ก 2 ปี แต่คนในกระทรวงอยากใหต่้อถึง 5 ปี  ยงัสรุปกนัไม่ได ้เรืÉองก็เลยยงัล่าชา้อยู ่ตอ้งรอฟังผล ว่าจะออกมาอยา่งไร  

ดร.บุญทองเตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีÉปรึกษา) กล่าวว่าผูว้่าราชการจงัหวดัคนนีÊ เป็นคนเก่ง แต่มา

อยูแ่ค่ 1 ปี ก็เกษียณอายรุาชการแลว้ กระทรวงมหาดไทยส่งคนเก่งมาอยูจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา แค่ 1 ปี เวลาน้อยไป กบัการ

ทาํงานตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเนืÉองถึงจะมีการพฒันาทีÉดี ผูว้่าคนนีÊประชาชน ก็ชืÉนชม เห็นดว้ยอยากให้ท่านอยู่ต่อ แต่

เราต้องมาดูหลักการและกฏระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก่อน ว่ามีหรือเปล่าการต่ออายุราชการ เพราะ

กระทรวงมหาดไทย เรียงลาํดบัไวห้มดแลว้ ถา้จะใหห้อการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนงัสือต่ออายรุาชการผูว้่าราชการ



จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตอ้งศึกษาขอ้มลูใหดี้ก่อน   ถา้ไม่ถูกไม่ควร ทาํหนังสือไปจะเป็นเรืÉองทีÉไม่เหมาะสม หรือเสียหาย

กบัองคก์รได ้

นายสมนึก ทักษิณา (ประธานกิตติมศกัดิÍ ) กล่าวว่าเรืÉ องนีÊ ความเป็นไปได้หรือไม่ได้ เรายงัไม่รู้ ถ้าทาง

หอการคา้ทาํหนงัสือเสนอไปทีÉกระทรวงมหาดไทย ไดไ้ม่ไดเ้ราไม่ไดเ้สียหายอะไร เพราะถือว่าเราพยายามแลว้ เพราะ

ผูว้่าราชการจงัหวดัคนนีÊ  มีผลงานทาํงานดี รวดเร็วทนัใจ เอาจริงเอาจงักบังาน มาอยูแ่ค่ปีเดียว การทาํงานทุกอยา่งทีÉผ่าน

มากลวัไม่ต่อเนืÉอง  

นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน) กล่าวว่า การต่อหรือไม่ต่ออายรุาชการผูว้่าราชการจงัหวดั ไม่ใช่มติของหอการคา้ 

เป็นระเบียบและระบบของกระทรวงมหาดไทย ถา้ผูว้่าคนนีÊ ถึงเวลาเกษียณแลว้ยงัไม่เกษียณ คนอืÉนทีÉจะมาต่อจะทาํอย่างไร มี

ผลกระทบทัÊงประเทศ ผมขอแนะนาํว่า ออกหนังสือจากหอการคา้แนวสนับสนุนนโยบายของรัฐเรืÉองการต่ออายุราชการของ

ภาครัฐ ทีÉมีผลงานดี โดดเด่น ตลอดระยะเวลาการทาํงาน ในชีวิตราชการ และยกตวัอย่าง นายสุวิทย ์คาํดี ผูว้่าราชการจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ให้ภาครัฐช่วยพิจารณาเป็นอนัดับตน้  ๆทาํหนังสือลกัษณะเป็นการช่วยสนับสนุนความคิดและนโยบายภาครัฐ 

น่าจะดูดีกว่า 

   นายมนสั  ตั Ëนงาม (รองประธาน) กล่าวว่าเห็นดว้ยกบัความคิดคุณอาทร ผดุงเจริญ แนวทางการออกหนังสือ

น่าจะเป็นลกัษณะแบบนัÊน ถา้เราทาํอะไรทีÉผดิกฎระเบียบหรือขอ้บงัคบั ถือว่าผดิกฎหมายได ้หอการคา้ทาํอะไรต้องคิด

ให้รอบคอบเสมอ ถึงผลกระทบทีÉจะเกิดขึÊนกบัองค์กร  เรืÉ องต่ออายุราชการผูว้่าราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํลงัหา

ข้อมูลอยู่ว่าตามหลกัการเป็นไปได้หรือไม่ บางคนบอกเป็นไปได้  บางคนบอกเป็นไปไม่ได้ผิดหลกัการของ

กระทรวงมหาดไทย เพราะกระทรวงมหาดไทย วางตาํแหน่งต่างๆไวแ้ลว้ แต่เมืÉอ 2-3 วนัทีÉผ่านมามีข่าวนโยบายการต่อ

อายุราชการ ปี 2562-2563 แต่ไม่ใช่ 2561 แต่เข้าใจว่าการต่ออายุราชการ น่าจะต่อให้อยู่ในตําแหน่งอืÉนๆ ใน

กระทรวงมหาดไทยมากกว่า  

มตทิีÉประชุม รับทราบ 
  

วาระทีÉ 4  เรืÉองเพืÉอพจิารณา 

4.1  การจดักจิกรรม เดินวิÉงสมาธวิสิาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข ประจาํปี 2561 

นายจิตรกร  เผด็จศึก (รองประธาน)  กล่าวว่า  หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทราและ ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (YEC )  

ร่วมกบั ชมรมวิ ÉงเมืองแปดริÊว และสาํนกังานท่องเทีÉยวและกีฬาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ Éงสมาธิ 

วิสาขะพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจาํปี 2561   ในวนัองัคารทีÉ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 05.00  น. -  07.30 น. 

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวดัฉะเชิงเทรา เดินระยะทาง 3 กม. วิ Éงระยะทาง 6 กม. การแต่งกายร่วมกิจกรรมเสืÊอ

โครงการ หรือชุดกีฬาตามความเหมาะสม เสืÊอโครงการมีจาํหน่ายทีÉหอการคา้จังหวดัฉะเชิงเทรา ตวัละ 150 บาท   

วตัถุประสงคเ์พืÉอรณรงคใ์หป้ระชาชนทุเพศ ทุกวยั มีกิจกรรมทางกาย ออกกาํลงักายเพืÉอสุขภาพดว้ยการเดิน วิ Éงสมาธิ 

บาํเพญ็ทาน ถือศีล ฟังธรรม เป็นปฏิบติับูชา ถวายแต่พระพุทธเจา้ เนืÉองในวนัวิสาขะบูชา  2.เพืÉอรณรงค์ให้ประชาชน

ตระหนกัถึงประโยชน์ของการออกกายเพืÉอสุขภาพ 3.เพืÉอ นาํเงินส่วนหนึÉงมอบใหโ้รงพยาบาลพุทธโสธร  สมทบจดัซืÊอ 

อุปกรณ์การแพทย ์                      



 มตทิีÉประชุม รับหลกัการจดักจิกรรม 
 

 4.2 การจดักจิกรรมกอล์ฟเชืÉอมความสัมพนัธ์ 

 นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่าหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา กาํหนดจดักิจกรรมกอลฟ์เชืÉอม

ความสมัพนัธ ์ครัÊ งทีÉ 2 เรืÉองวนัเวลาจะดูความเหมาะสมอีกครัÊ งหนึÉง 

 นายวฒันา  รัตนวงศ(์ประธาน) กล่าวว่า การจดักิจกรรมกอลฟ์เชืÉอมความสัมพนัธ์ ครัÊ งทีÉ 1 ถือว่าประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก โดยไดท่้านพินิจ จารุสมบติัช่วยสนับสนุนทีม VIP มา 10 ทีม ๆ ละ 50,000 บาท ทีÉเหลือ

หอการคา้ช่วยกนัหาอีก 30 ทีม โดยคุณกาํพล เลิศเกียรติดาํรงค์ รองประธาน เป็นประธานจดังาน แต่ปีนีÊ คุณกาํพล

งานเยอะ จึงตอ้งหารองประธานคนอืÉนมาเป็นประธานจดังาน ส่วนตวัคิดว่าจะไปทาบทามคุณกิตติ  ตรงไตรรัตน์ 

เป็นประธานจดังาน เพราะคุณกิตติ เล่นกอลฟ์อยูน่่าจะพอมีพกัพวกเยอะ ไม่สะดวกเป็นประธานจดังาน ทีÉจริงแลว้

ใครเป็นประธานก็ได ้เพราะคงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากรองประธานและคณะกรรมการหอการคา้ฯ  ก็ตอ้งช่วยกนั

หาทีม และช่วยกนัสนบัสนุนกิจกรรมทีÉหอการคา้จดัขึÊน เพืÉอกิจกรรมจะไดส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ดร.บุญทอง  เตียรประเสริฐ (ประธานกรรมการทีÉปรึกษา) กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมกอลฟ์เชืÉอมความสัมพนัธ ์ 

เหมือนเป็นการตกแรง ซึÉงกนัและกนั คนทีÉไปหาทีมมาเล่น พอเค้าจัดกอลฟ์เราก็ตอ้งไปช่วยเค้าเช่นกัน กรรมการของ

หอการค้าส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ล่นกอลฟ์ ก็ต้องไปช่วยกันหาทีมมา คนทีÉไปขอมา ก็ตอ้งเป็นคนไปใช้ ทีมกลอ์ฟ แต่ละทีม 

20,000 25,00 30,000 บาท ก็หนกัแรงสาํหรับกรรมการทีÉไปหาทีมมา แต่เมืÉอเป็นกิจกรรมทีÉหอการคา้ฯ จดัขึÊนมาก็พร้อมทีÉ

จะใหค้วามร่วมมือ 

 มตทิีÉประชุม รับหลกัการ จดักจิกรรมกอล์ฟเชืÉอมความสัมพนัธ์ครัÊงทีÉ 2 
 

4.3  การร่วมเป็นเจ้าภาพจดัโครงการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมอื เพืÉอการพัฒนาองค์กร และการ ปฏิบัติ

ราชการ ประจาํปี 2561 (สภากาแฟ) 

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า รอบนีÊ หอการจังหวดัฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรม 

ร่วมกบัพาณิชยจ์งัหวดัและสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นเจา้ภาพจดัโครงการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพืÉอการพฒันาองคก์ร และการ ปฏิบติัราชการ ประจาํปี 2561 (สภากาแฟ) ในวนัจนัทร์ทีÉ 

7 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ประเทศไทย จาํกดั (โรงานบา้นโพธิÍ  )  กรรมการท่านใด

จะไปร่วมดูงานแจง้ชืÉอไดที้Éสาํนกังานหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในส่วนทีÉหอการคา้รับผิดชอบมาคือขอขา้วสาร

ท่านประธานไว ้ถุงละ 1 กิโลกรัม 250 ถุง เพืÉอแจกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และค่าใชจ่้ายอาหารและอืÉนๆ หารกนั 4 

หน่วยงาน หน่วยงานละ 6,525 บาท  

 มตทิีÉประชุม รับหลกัการ 
 

 4.4 การจดักจิกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล ... ออลสตาร์แปดริÊว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริÊวรวมนํÊาใจ 

เป็นผู้ให้ เพืÉอเด็กและเยาวชน) 



 นายปราการ ปิÉ นเจริญ ( กรรมการ YEC) กล่าวว่า  อยากจะมาชีÊแจงรายละเอียดการจดักิจกรรม“ฟุตบอลการกุศล ... 

ออลสตาร์แปดริÊ ว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริÊ วรวมนํÊ าใจ เป็นผูใ้ห้ เพืÉอเด็กและเยาวชน)จงัหวดัฉะเชิงเทราไดคิ้ว     

การจดักจิกรรม“ฟุตบอลการกุศล ในวนัเสาร์ทีÉ 16   มิถุนายน 2561  ณ สนามฟุตบอลเทศบาล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รายได้

หลงัหกัค่าใชจ่้ายมอบใหก้ารกุศลส่วนหนึÉง ถา้หอการคา้ฯรับจดักิจกรรมนีÊ  สิÉงทีÉตอ้งทาํคือการหาสปอนเซอร์ในการจดังาน 

รายได้ ก็จะไดจ้ากการหาสปอนต์เซอร์ติดโลโก้ทีÉเสืÊอนกัแข่งฟุตบอล  จุด ละ 5,000 บาท 10,000 บา หรือ 20,000 บาท 

แลว้แต่เรากาํหนด การขายชุดฟุตบอล VIP และการขายบูธจาํหน่ายสินคา้  การสนบัสนุนจากบริษทั ห้างร้านต่างๆ และจาก

การประมลูของจากดารานกัฟุตบอลทีÉจะมาร่วมแข่งขนั จากบตัรเขา้ชมฟุตบอลถา้มี และไดเ้งินสนับสนุนจากจากบริษทั 

บุญรอด จาํนวนเงิน 20,000 บาท ถา้หอการคา้มีการประชาสมัพนัธช์กัชวนใหม้าร่วมงานไดม้าก อาจจะเพิÉมให้ เป็น 30,000 

บาท  ดูจากคนเขา้ชมงาน  และทีมฟุตบอลของดารา 1 ทีม ให้บูธโต๊ะเกา้อีÊฟรี ประมาณ 10 บูธ  และนํÊ าดืÉม ทางบริษทับุญ

รอด ไม่คิดค่าใชจ่้ายใด เๆลย ในการจดังานครัÊ งนีÊ   ค่าใชจ่้ายในการจดังานทีÉหอการคา้ตอ้งจ่าย มี ค่าอาหารเครืÉองดืÉม เลีÊยง

รับรองนกัฟุตบอลและทีมงานประมาณ 40 คน กลางวนัและเยน็ ค่าอาหารว่าง ทีม VIP  ค่าสนามบอล ค่าไฟ ค่าเก็บขยะ ค่า

ทาํความสะอาดหอ้งนํÊ า ค่าเครืÉองเสียง ค่าของทีÉระลึก ค่าประชาสัมพนัธง์าน ค่างานแถลงข่าว ค่าถว้ยรางวลั ค่าชุดฟุตบอล 

ค่ากรรมการการแข่งขนั 2 ชุด  
 

 

 

ร่างกาํหนดการจดังานฟุตบอลดารารมหากุศล  ออลสตาร์แปดริÊว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” 

วนัเสาร์ทีÉ 16 มถุินายน พ.ศ. 2561ณ  สนามฟุตบอลเทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา 

ระหว่าง ทีมวไีอพ ีแปดริÊว พบ ทีมสิงห์ออลสตาร์ 

 

12.00 น. ทีมงานสิงห์ออลสตาร์เดินทางถึง จ.ฉะเชิงเทรา 

13.00 -14.00 น.ทีมงานสิงห์ออลสตาร์รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ……………………… 

14.30 น. ทีมงานสิงห์ออลสตาร์เดินทางเขา้สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

15.30 -16.30 น.ทีมสิงห์ออลสตาร์ เปิดคลินิกสอนฟุตบอลใหก้บัเยาวชน (เยาวชนทีÉเขา้ร่วมประมาณ 120 คน) 

17.00 -17.10 น.  ประธานจดังาน…………….กล่าวตอ้นรับผูร่้วมงาน และ ทีมสิงห์ออลสตาร์ และกล่าวรายงานถึง 

วตัถุประสงคข์องโครงการฯ  

17.10 -17.20 น.ประธานในพิธี…………………………….กล่าวเปิดงาน 

17.20 -17.40 น.รับมอบเงินจากผูส้นบัสนุน มอบเกียรติบตัรและของทีÉระลึกแก่ผูส้นบัสนุนในโครงการนีÊ  

17.40 -17.55 น.  ทีมวีไอพี แปดริÊวและทีมสิงห์ออลสตาร์ ตัÊงแถว เด็กจูงมือนกัเตะ และเดินลงสนาม 

  -  เรียนเชิญประธานในพิธี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกบันกัเตะทัÊงสองทีม 

  -  มอบของทีÉระลึกทัÊงสองทีม 



18.00 -18.30 น. เริÉมแข่งขนัครึÉ งทีÉ 1  (ครึÉ งละ 30 นาที  พกัระหว่างครึÉ ง 10 นาที) 

-  ช่วงพกั ………….มอบเงนิการกศุล………………………. 

18.40 -19.10 น.แข่งขนัครึÉ งทีÉ 2 

  -  ช่วงพกั…………..ประมูลเสืÊอทีมสิงห์ออลสตาร์ประมูลเสืÊอนักฟุตบอล 

19.20 -19.50 น.แข่งขนัครึÉ งทีÉ 3 

  -  จบการแข่งขนั 

19.50 -20.00 น. มอบถว้ยรางวลัการแข่งขนัฟุตบอลการกุศลในครัÊ งนีÊ  

20.30 น.งานเลีÊยงรับรองทีÉ………………………………………และเขา้พกัทีÉ…………….…………………… 

 มตทิีÉประชุม รับหลกัการจดักจิกรรมงานฟุตบอลดารารมหากุศล  ออลสตาร์แปดริÊว ปะทะ สิงห์ออล

สตาร์” 

   วนัเสาร์ทีÉ 16 มถุินายน พ.ศ. 2561 
 

วาระทีÉ  5  เรืÉองข้อเสนอ ประเด็นปัญหาต่างๆ เข้าสู่ กรอ.จ.ฉช/หอการค้ากลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูม ิ

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า กาํหนดจดัประชุมหอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ครัÊ งทีÉ 

3/2561  ในวนัทีÉ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนดไ์ดมอนด ์จงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพชูา  

นายอาทร ผดุงเจริญ (รองประธาน)  กล่าวว่าไดเ้สนอ เรืÉ อง ปัญหาผลกระทบจากภาวะการเปลีÉยนแปลง

นํÊ าเค็มและนํÊ าจืดในแม่นํÊ าบางปะกงให้ทางผูว้่าราชการจังหวดัฉะเชิงเทรา แลว้ แต่อยากให้นําเสนอเรืÉองนีÊ เข้า

หอการคา้กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิดว้ย เพืÉอจะไดช่้วยกนัผลกัดนั 

แม่นํÊ าบางปะกง เป็นแม่นํÊ าสายสาํคญัของจงัหวดัฉะเชิงเทรา พืÊนทีÉลุ่มนํÊ าบางปะกงจะครอบคลุมพืÊนทีÉ  5 

จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้ จังหวดันครนายก จังหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัชลบุรี รวม

ทัÊงหมดเป็นพืÊนทีÉประมาณ 22,456 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งทรัพยากรอนัอุดมสมบูรณ์ และแหล่งอาชีพทีÉสาํคญั

ของผูค้นทัÊงในดา้นการประมงและเกษตรกรรม  สองฝัÉงตลอดเส้นทางนํÊ าบางปะกง เกิดชุมชนทีÉทาํมาหากินหรือ

ประกอบอาชีพแตกต่างกนัไปตามสภาพพืÊนทีÉ ตัÊ งแต่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวนและการประมง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า

ผูค้นในแต่ละพืÊนทีÉจะเลีÊยงตนดว้ยอาชีพใด สิÉงทีÉพวกเขาทัÊงหลายแบ่งปันร่วมกนัคือแม่นํÊ าบางปะกง แม่นํÊาบางปะกง 

เป็นแม่นํÊ าทีÉมีทัÊ งนํÊ าจืดและนํÊ าเค็มผสมกนั ปรกติช่วงนํÊ าจืดประมาณตัÊ งแต่เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน และช่วง

นํÊ าเค็มเดือนธนัวาคม – พฤษภาคม สลบักนั ทาํใหเ้กิดเป็นพืÊนทีÉชุ่มนํÊ าทีÉมีระบบนิเวศน์เฉพาะตวั เป็นแหล่งอนุบาล

สตัวน์ํÊ านานาชนิดตามธรรมชาติ และใชใ้นการอุปโภค-บริโภค และทาํการเกษตรทัÊ งดา้นประมง การทาํนาทาํไร่ 

และเกษตรดา้นอืÉนๆ เป็นตน้ 

ปัจจุบนั ระบบนิเวศน์ในช่วงนํÊ าจืดและนํÊ าเค็มมีความเปลีÉยนแปลงไป เนืÉองจากปัญหาเกิดจากการปล่อยนํÊ า

ในช่วงเวลาทีÉไม่เหมาะสมจากหน่วยงานทีÉรับผดิชอบ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในพืÊนทีÉใช้



ประโยชน์จากแม่นํÊ าบางปะกง ทัÊงในดา้นประมง การทาํนาทาํไร่ และเกษตรดา้นอืÉนๆ เป็นอยา่งยิ Éง เกิดปัญหากบัการ

ดาํรงชีวิตของประชากรสองฝัÉงนํÊ า รวมถึง ปัญหาผกัตบชวา ปัญหาระบบนิเวศน์ต่างๆ ตามมา 

นายชาลี  เจริญสุข (กรรมการกิตติมศกัดิÍ )กล่าวว่าจากปัญหาเรืÉองนํÊ าจืด นํÊ าเค็ม ดงักล่าว หอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ตอ้งศึกษาข้อมูลทางระบบนิเวศน์ ให้ดี จะไดแ้ก้ปัญหาถูกจุด  และประสานหน่วยงานภาครัฐทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอหามาตรการ 

วิธีการในการศึกษาปัญหาผลกระทบและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนต่อไปอยากให้ทาํหนังสือ

นาํเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย  และอีกเรืÉองทีÉจะขอเสนอเขา้สู่ กรอ.จงัหวดั หอการคา้กลุ่มเบญจ

บูรพาสุวรรณภูมิและ หอการคา้ไทย  ไดไ้ปประชุมสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรามา ไดมี้การพูดถึง การออกแบบ ด่าน

ช่างนํÊ าหนัก  การสร้างจุดกลบัรถ เกือกมา้ และการสร้างทางร่วม ทางรอด ทางแยก ก่อนจะออกแบบต่าง  ๆให้มาศึกษาขอ้มูล 

และสอบรายละเอียด ถึงผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ หรือนักธุรกิจ ในพืÊนทีÉจงัหวดัฉะเชิงเทรา ก่อน อยากให้ทางหอการค้า

และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทาํหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ก่อนจะออกแบบสร้างสิÉงเหล่านีÊ  ดูว่ามีผลกระทบ

อะไรกบัประชาชนบา้ง 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ  6  เรืÉองระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก ( EEC) 

 นายมนัส  ตั Ëนงาม (รองประธาน) กล่าวว่า  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชืÉอมสามสนามบินเป็นโครงการทีÉใช้

โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดินรถเดิมของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link) ทีÉ เปิด

ใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั โดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) ส่วนต่อขยาย 2 ช่วงจากสถานีพญา

ไท ไปยงัสนามบินดอนเมือง และจากสถานีลาดกระบงั ไปยงัสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเชืÉอมเขา้ออกสนามบิน โดยใชเ้ขต

ทางเดิมของการรถไฟฯ เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทาง 220 กม. มีผูเ้ดินรถรายเดียวกนั ซึÉงรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250 

กิโลเมตร/ชั Éวโมง (สาํหรับช่วงการเดินทางระหว่างเมือง คือ สถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีอู่ตะเภา) และความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/

ชั Éวโมง (สาํหรับช่วงการเดินทางในเมือง คือ สถานีดอนเมือง ถึง สถานีสุวรรณภูมิ) ประกอบไปดว้ยสถานีรถไฟความเร็วสูงจาํนวน 9 

สถานี ไดแ้ก่ สถานีดอนเมือง สถานีบางซืÉอ สถานีมกักะสัน สถานีสุวรรณภูมิ สถานีฉะเชิงเทรา สถานีชลบุรี สถานีศรีราชา สถานี

พทัยา และสถานีอู่ตะเภาโครงสร้างทางวิ Éงของโครงการ ประกอบไปดว้ย ทางวิ Éงโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ปัจจุบนั (ARL) 

ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร และทางวิ ÉงทีÉตอ้งก่อสร้างใหม่ประมาณ 191 กิโลเมตร โดยเบืÊองตน้จาํแนกลกัษณะรูปแบบโครงสร้าง

ทางวิ ÉงทัÊงโครงการเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ทางวิ Éงยกระดบัระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร2) ทางวิ Éงระดบัดินระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตร และ 3) ทางวิ Éงใตดิ้นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรการพฒันาพืÊนทีÉเพืÉอสนบัสนุนบริการรถไฟในพืÊนทีÉมกักะสันของ รฟท. 

ประมาณ 150 ไร่ ตอ้งเป็นการพฒันาร่วมไปกบัการพฒันารถไฟความเร็วสูงเชืÉอมสามสนามบินเพืÉอให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ

สนบัสนุนบริการรถไฟและบริการผูโ้ดยสาร รวมทัÊงพืÊนทีÉโดยรอบสถานีศรีราชา ประมาณ 25 ไร่ ซึÉงสามารถนาํมาพฒันาเชิงพาณิชย์

ร่วมกบัโครงการไดท้นัที 



 แนวเสน้ทางโครงการผา่นพืÊนทีÉ 5จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และจ.ระยอง ใชแ้นวเสน้ทาง

ระบบขนส่งมวลชนทางรางของโครงการเดิมและมีการออกแบบใหม่เฉพาะบริเวณเชืÉอมต่อเขา้สนามบินสุวรรณภูมิ (ขาออก) และ

สนามบินอูต่ะเภา (ขาเขา้) โดยแนวเสน้ทางโครงการประกอบดว้ย 3 โครงการ คือ 

1. โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชืÉอมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผูโ้ดยสารอากาศยานในเมือง 

(Suvarnabhumi Airport Link and City Air Terminal: ARL) 

2. โครงการระบบรถไฟเชืÉอมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซืÉอ-พญาไท (ARL Extension) 

3. โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยอง 

ทีÉตัÊ งโครงการปัจจุบนัมีรถไฟทีÉเปิดให้บริการแลว้ ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (ช่วงพญาไทถึงสนามบิน

สุวรรณภูมิ) รถไฟทางสาม (ช่วงหวัหมากถึงฉะเชิงเทรา) รถไฟทางคู่ (ช่วงดอนเมืองถึงยมราช และช่วงฉะเชิงเทรา

ถึงแหลมฉบงั) และรถไฟทางเดีÉยว (ช่วงยมราชถึงหวัหมาก และช่วงแหลมฉบงัถึงมาบตาพุด) 

 นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากสอบถามว่า ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีกีÉอาํเภอทีÉเชืÉอมโยงกบั (EEC)  

นายมนสั  ตั Ëนงาม (รองประธาน) กล่าววา่  เริÉมเห็นภาพพฒันาเมืองใหม่ใน (EEC) กรมโยธาธิการและผงัเมืองได ้ได้

เปิดเผยถึงผลการศึกษาพืÊนทีÉทีÉมีความเหมาะสมในการพฒันาเมืองใหม่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ พืÊนทีÉทีÉมีความเหมาะสมสูง จะอยู่

ในอาํเภอเมือง อาํเภอบา้นโพธิÍ  และอาํเภอพนมสารคามส่วนพืÊนทีÉความเหมาะสมปานกลางจะอยูใ่นอาํเภอบางนํÊ าเปรีÊ ยวและพืÊนทีÉทีÉ

มีความเหมาะสมตํÉาจะอยูใ่นอาํเภอสนามชยัเขตอาํเภอท่าตะเกียบแต่อาํเภอเมืองจะมีความพร้อมมากทีÉสุด เนืÉองจากมีแนวรถไฟ

ความเร็วสูงเชืÉอมเขา้ถึงพืÊนทีÉ ในขณะทีÉอีก 2 พืÊนทีÉจะตอ้งสร้างระบบเชืÉอมต่อกบัระบบขนส่งมวลชนเพิÉมการคดัเลือกพืÊนทีÉตัÊง

เมืองใหม่ จะตอ้งอยูใ่กลแ้หล่งงาน ระบบขนส่งมวลชน ใชเ้วลาเดินทางไม่เกินครึÉ งชั Éวโมงมองว่าทีÉดินทีÉเหมาะสมควรมีเอกสาร

สิทธิและเป็นทีÉดินเอกชนเพราะผูที้Éตอ้งการซืÊอทีÉอยูอ่าศยัตอ้งการกรรมสิทธิÍ ในทีÉดิน ส่วนขนาดพืÊนทีÉเมืองใหม่ คาํนวณจาก

ประชากร 10-20 คนต่อไร่ ตอ้งมีสวนสาธารณะสิÉงอาํนวยความสะดวก ศนูยก์ารคา้ พาณิชยกรรมโรงพยาบาล โรงเรียน รวมทัÊง

กิจกรรมอืÉน “ๆแน่นอนวา่พืÊนทีÉทีÉเหมาะสม จะตอ้งอยูใ่นแนวรถไฟความเร็วสูงแต่กรมไม่ตอ้งการใหเ้กิดการปัÉนราคาทีÉดินหรือซืÊอ

ทีÉดินเพืÉอเก็งกาํไรเพราะหากไม่ใช่พืÊนทีÉทีÉรัฐเลือก ก็จะเกิดความผดิหวงัและเดือดร้อนตามมาทีÉสาํคญั เมืÉอทราบว่าพืÊนทีÉตัÊงอยู่

บริเวณไหน ราคาทีÉดินจะขยบัขึÊนสูงจนกระทั Éงโครงการเกิดไม่ได”้ส่วนทีÉดินทีÉราชพสัดุของกรมธนารักษที์ÉอาํเภอบางนํÊ าเปรีÊ ยว 

จาํนวน 3,000-4,000 ไร่ ขณะนีÊ เรืÉองทีÉดินยงัไม่ส่งมายงับอร์ดอนุฯเมืองใหม่ แต่ทราบวา่ ทีÉดินติดผูบุ้กรุก ซึÉงกรมธนารักษ ์ตอ้ง

แกปั้ญหาใหจ้บก่อนและอาจนาํไปพฒันา ดา้นสาธารณูปโภครองรับในพืÊนทีÉ เช่น โรงพยาบาล ศนูยร์าชการเป็นตน้โดยหลงัจากนีÊ

ไปไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ทีÉไปศึกษารายละเอียดของพืÊนทีÉเพิÉมเติมก่อนทีÉจะเสนอคณะกรรมการอีอีซี พิจารณาความเหมาะสม 

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผงัเมือง เปิดเผยว่าขณะนีÊกรมอยูร่ะหว่างตรวจสอบเอกสารสิทธิของพืÊนทีÉ เนืÉองจากการพฒันา

เมืองใหม่มีความเป็นไปไดว้่าจะใชรู้ปแบบเอกชนร่วมลงทุนกบัรัฐหรือพีพีพีซึÉงการไดม้าของทีÉดินทีÉเปิดใหม่กาํหนด 2 รูปแบบ 



คือกรณีทีÉดินรัฐจะเปิดใหเ้อกชนยืÉนขอ้เสนอและบิสิเนสโมเดล ประมลูพืÊนทีÉพฒันาและกรณีทีÉดินเอกชนตอ้งศึกษาพืÊนทีÉพร้อม

ขอสิทธิประโยชน์ โดยออกแบบเมืองในลกัษณะสมาร์ทซิตีซึÉงผูล้งทุนและพฒันาเมืองจะอยูภ่ายใต ้การบริหารโดยบริษทัพฒันา

เมือง ซึÉงถือหุน้โดยหน่วยงานของรัฐ ทอ้งถิÉน และเอกชน เป็นตน้ 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 

วาระทีÉ  7  เรืÉองยุทธศาสตร์จงัหวดั/หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

- กจิกรรมโครงการขับเคลืÉอนยุทธศาสตร์ รู้ รับรุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม(เลขาธิการ)กล่าวว่าไดเ้ขา้ร่วมโครงการขบัเคลืÉอนยทุธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเจรจาจบัคู่ธุรกิจการคา้ (Business Matching) กบัแขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหว่างวนัอาทิตยที์É 22 – วนัพฤหสับดีทีÉ 26 เมษายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทีมงานมหาวิทยาลยัสวน

สุนนัทา เป็นผูป้ระสานงาน ในการไปครัÊ งนีÊ  มีปัญหาหลายอยา่ง เช่นเอาผูป้ระกอบการไป แต่ไม่มีพืÊนทีÉให้จาํหน่ายสินคา้ มีปัญหา

เรืÉองการประสานงานกบัทางโนน้ ทางโนน้ไม่ทราบเรืÉอง ทีÉประสานงานไว ้

 นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า การร่วมโครงการขบัเคลืÉอนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ก่อนทีÉจะไป มีเป้าหมายมีวตัถุประสงคช์ดัเจนหรือเปล่า  ว่าไปทาํอะไรบา้ง แลว้ถา้ไปแลว้ไม่ไดต้ามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายทีÉ

วางไว ้กลบัมามีการเรียกประชุม มาสรุปถึง หลกัการและเหตุผลการในแกปั้ญหา หรือเปล่า เพราะคนทีÉเป็นตวัแทนในนามองคก์ร

ต่าง  ๆทีÉไป ไปเป็นตวัแทนของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ในการเจรจาธุรกิจ เพราะใชง้บประมาณของจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ไปก็ตอ้งได้

ประโยชน์ และมีผลงานกลบัมา ในส่วนหอการคา้ไดมี้การประชุมพดูคุยกบัผูป้ระกอบการก่อนมัÊย ว่าตอ้งการอะไร อยา่งไรจะได้

ไปนาํเสนอไดถ้กูตอ้ง 

 นายอาทร  ผดุงเจริญ (รองประธาน)  กล่าวว่า ในการไปร่วมโครงการขบัเคลืÉอนยทุธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทีÉผ่าน

มาเป็นหนา้ทีÉของหวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์ หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัเป็นผูรั้บผดิชอบ แต่ หวัหนา้กลุ่มงานฯ เปลีÉยนปล่อย การทาํงาน

หรือการดาํเนินโครงการ ไม่ต่อเนืÉอง และเปลีÉยนทีÉปรึกษาโครงการบ่อย  เลยเกิดปัญหา เรืÉองการประสานงานโครงการไม่ต่อเนืÉอง ทีÉทราบมา

ภาครัฐหวัหนา้สวนราชการ ไป 15 คน ภาคเอกชน ไป 5 คน  อยากเสนอว่า ถา้ท่านใดเป็นผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปร่วมโครงการ

ขบัเคลืÉอนยทุธศาสตร์(รุก)ไปดูงานประเทศนัÊ นๆ  โครงการขบัเคลืÉอนยทุธศาสตร์ (รับ) ก็ตอ้งมาร่วมตอ้นรับดว้ย  อยากให้เป็นคนเดียวกนั

จะไดต่้อเนืÉอง 

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 
 

วาระทีÉ  8  เรืÉองนําเสนอของกลุ่มผู้ประกอบรุ่นใหม่ YEC 

 นายปราการ ปิÉ นเจริญ ( กรรมการ YEC) กล่าวว่า อยากมานาํเสนอโครงการการจดักิจกรรม“ฟุตบอลการกุศล ... ออล

สตาร์แปดริÊว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” (ชาวแปดริÊ วรวมนํÊ าใจ เป็นผูใ้ห้ เพืÉอเด็กและเยาวชน)  ทีÉกล่าวรายละเอียดไวใ้นเรืÉองเพืÉอ

พิจารณา ให้ทางหอการค้าช่วยพิจารณาโครงการนีÊ ว่าสมควรทีÉจะจัดกิจกรรมนีÊ หรือเปล่า ในนามของหอการค้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 นายวฒันา  รัตนวงศ์ (ประธาน) กล่าวว่า การนาํเสนอของกลุ่มผูป้ระกอบรุ่นใหม่ YECโครงการการจัด

กิจกรรม“ฟุตบอลดารามหากุศล ... ออลสตาร์แปดริÊว ปะทะ สิงห์ออลสตาร์” ถือว่าเป็นโครงการทีÉดี แต่หอการคา้ยงัไม่



ทราบรายละเอียดอะไรมาก อยากให้ เชิญทาง บริษทั บุญรอดมาชีÊแจงรายละเอียดให้ฟังก่อน เบืÊองตน้รับหลกัการไว้

ก่อน 

 มตทิีÉประชุม รับหลกัการ 
 

วาระทีÉ 9     เรืÉองอืÉน  ๆ  

นายจอมพงษ์  ชูทับทิม (เลขาธิการ) กล่าวว่า บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั Éนแมเนจเม้นท์ จาํกัด และบริษัท MEX 

Exhibitions จาํกดั จากประเทศอินเดีย ไดก้าํหนดจดังาน LED Expo-Thailand 2018 งานแสดงสินคา้นานาชาติดา้นเทคโนโลยี

ระบบไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์ LED และ งาน PCB Expo Thailand 2018 งานแสดงสินคา้ดา้นแผ่นวงจรพิมพแ์ละชิÊนส่วนอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในอาเซียน โดยมีกิจกรรมพิเศษ Solar LED Zone จดัแสดงสินคา้และเทคโนโลยีเซลลแ์สงอาทิตย์

ภายในงานเดียวกนั งานแสดงสินคา้ดงักล่าวจดัขึÊนในระหว่าง 10-12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร ซาเลนเจอร์ 1 ศูนยแ์สดงสินคา้

และการประชุม อิมแพค็ เมืองทองธานี มีวตัถุประสงค์การจดังานเพืÉอให้เกิดการแลกเปลีÉยนองค์ความรู้ดา้นพลงังานและดา้น

เทคโนโลยี ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ อนัจะเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ทางคณะผูจ้ดังานไดเ้รียน

เชิญทางหอการคา้เขา้ร่วมชมงานเป็นหมู่คณะ โดยทางผูจ้ดังานจะสนับสนุนค่าเช่ารถเดินทางเป็นหมู่คณะให้ (รถตู ้หรือ รถ

บสั)  

 

นางวรนิตกตญาณ (รองประธาน) กล่าวว่า อยากฝากเรืÉองถา้ใครมีบา้นเช่า หรืออาคารพาณิชยใ์ห้เช่า ให้

ระวงั เรืÉองทีÉผูเ้ช่า จะเอาทีÉอยูต่ามทะเบียนบา้นของเราไปจดทะเบียนนิติบุคคลเปิดบริษทั ทาํเรืÉ องไม่ดีหรือเสียหาย

กบัเจา้ของบา้นได ้การทาํสัญญาเช่าบา้นตอ้งทาํอย่างรัดกุมและรอบคอบ และการจะไปขอจดทะเบียน นิติบุคคล 

หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง ตอ้งตรวจสอบเอกสารใหล้ะเอียด ว่าถกูตอ้งหรือเปล่า จะไดไ้ม่มีปัญหาตามมาทีÉหลงั  

 มตทิีÉประชุม รับทราบ 

 

ปิดประชุม เวลา 19.40 น. 
 

 

( นายจอมพงษ ์ ชูทบัทิม ) 

เลขาธิการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา /ตรวจรายงานการประชุม 
 

นายพรชยั ธรรมจรูญ ผูจ้ดัการหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / บนัทึกรายงานการประชุม 

นางนํÊ าฝน ชะเอมทอง เจา้หนา้ทีÉหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา / พิมพร์ายงานการประชุม 
 


